

# BHXH Việt Nam nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

21:18 21/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 20/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT.**



*Toàn cảnh buổi làm việc*

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc liên quan của BHXH Việt Nam. Về phía BHXH 11 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Long An, Bình Thuận, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng liên quan.

Đây là buổi làm việc thứ 3 của Tổng Giám đốc với BHXH các địa phương về công tác này. Trước đó, ngày 17/11, Tổng Giám đốc đã làm việc với BHXH các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; ngày 20/11, làm việc với BHXH các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2023 là rất ít, Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH 11 địa phương phía Nam báo cáo cụ thể về tình hình, kết quả triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT; công tác sử dụng chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn. Trong đó, cần nêu rõ các giải pháp để hoàn thành; các đề xuất, kiến nghị, cần hỗ trợ từ BHXH Việt Nam.

Qua báo cáo của lãnh đạo BHXH các địa phương và ý kiến của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, thời gian qua, BHXH 11 tỉnh, thành phố đã cố gắng, trách nhiệm, tâm huyết, vượt qua khó khăn chung cả nước và khó khăn riêng từng vùng miền; bám sát, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam; theo từng giai đoạn đã có những kết quả tốt, so với cùng kỳ nhiều chỉ tiêu đã tăng cao.

Tuy nhiên hầu hết các tỉnh đều đang gặp không ít khó khăn trong phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN cũng diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội khó khăn. Tỷ lệ sử dụng dự toán chi phí KCB BHYT ở hầu hết các tỉnh đều đã ở mức cao, một số tỉnh đã gần sử dụng hết nguồn của năm 2023.

Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm với người dân, người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Lãnh đạo BHXH các tỉnh cần ý thức rõ điều này và truyền tải thông điệp đến từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Cụ thể, BHXH các địa phương phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt tỷ lệ bao phủ BHYT phải hoàn thành và bền vững, toàn quốc đạt trên 93% dân số, vượt chỉ tiêu của Chính phủ, Quốc hội giao. Các địa phương lớn, tập trung lực lượng lao động lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... không chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu của địa phương mình mà còn cần nỗ lực hoàn thành cao hơn nữa để hỗ trợ vùng và cả nước.

Về giải pháp, trong công tác thu, phát triển người tham gia, Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH tỉnh bám sát kịch bản của ngành, nhưng cần nghiên cứu, đánh giá, áp dụng linh hoạt với tình hình địa

phương; tăng cường vai trò, hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp tại địa phương, nhất là trong những tháng cuối năm, quyết liệt từ cấp tỉnh đến huyện, xã; huy động sự vào cuộc của cán bộ văn hóa xã có chức năng tham mưu về thực hiện chính sách BHYT, BHYT tại cơ sở.

BHXXH các địa phương cần phân công rõ lãnh đạo, viên chức bám sát cơ sở; tăng cường các giải pháp giảm nợ, để đạt mục tiêu kép vừa đảm bảo quyền lợi tham gia cho người lao động, vừa đảm bảo bền vững các quỹ. Bên cạnh đó, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXXH, BHYT. Đẩy mạnh phối hợp giữa bộ phận thu và thanh tra để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra đột xuất với các đơn vị nợ; tiếp tục rà soát hiệu quả dữ liệu thuế, phối hợp với cơ quan công an; theo dõi sát tình hình biến động lao động trên địa bàn trong những tháng cuối năm...

Về BHYT, BHXXH các địa phương cũng cần đặc biệt chú ý trong điều hành sử dụng dự toán và thanh toán theo Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành đạt mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống trục lợi.

**Bảo My**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/hoan-thanh-cac-chi-tieu-la-trach-nhiem-voi-nguoi-dan-nguoi-lao-dong>